

ด่วนที่สุด



ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๒

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การส่งแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด
ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
๒. รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. แจ้งหลักเกณฑ์
และแนวทางการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ส่งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ไปยังฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๒๕ ชุด
พร้อม CD ข้อมูล ๕ ชุด และจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำนวน ๒๕ ชุด พร้อม CD ข้อมูล ๕ ชุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณา กลั่นกรองแผนฯ โดย อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ
คณะที่ ๑ - ๕ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง
เฉพาะเรื่องสถานที่จัดส่งแผนดังกล่าวใหม่เป็น ดังนี้

๑. ส่งที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ ๑ - ๕ ที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จำนวน ๕ ชุด
๒. ส่งที่ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. (สำนักงาน ก.พ.ร.) จำนวน ๒๐ ชุด พร้อม CD ข้อมูล ๕ ชุด

อนึ่ง...

อนึ่ง ในการจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไปให้ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. (สำนักงาน ก.พ.ร.) นั้น ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี และรายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ไปพร้อมกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักพัฒนาระเบียงราชการส่วนภูมิภาค ฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๓๖, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑